



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 10 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,822 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,545,873 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,503 ราย รักษาหายสะสม 2,418,380 ราย ยังรักษาอยู่ 105,129 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย เสียชีวิตสะสม 22,364 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 403,204,944 (+2,199,092) ราย เสียชีวิต 5,792,295 (+9,547) ราย รักษาหาย 322,641,067 (+1,916,977) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO คาดการณ์โอมิครอน BA.2 กระจายทั่วโลกและกลายเป็นสายพันธุ์หลัก/ เรียงรองประเทศร่ำรวย สมทบเงิน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในโครงการเร่งพัฒนา ผลิต และเข้าถึงการทดลอง รักษา และวัคซีนโควิด 19 อย่างเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงโครงการโคแวกซ์ด้วย **สหรัฐฯ** พบวางติดโอมิครอน อาจกลายเป็นแหล่งเพาะโรคก่อเชื้อ กลายพันธุ์ **อินเดีย** เมื่อมุ่งไปเตรียมคลายข้อจำกัดโควิด 19 สิ้นเดือน ก.พ. **เกาหลีใต้** พบติดโควิดเกือบ 5 หมื่นราย ค่ายอด ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงถึง 170,000 รายภายในสิ้นเดือน ก.พ. **แคนาดา** รัฐบาลท้องถิ่นรัฐซัสแคตเชวัน ประกาศยกเลิกมาตรการ จำกัดการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งหมด ขณะที่ม็อบบรรพบุรุษยังคงปักหลักประท้วงในเมืองหลวง **นิวซีแลนด์** กลุ่มผู้ประท้วง มาตรการฉีดวัคซีนโควิด 19 ปักหลักชุมนุมในกรุงเวลลิงตัน **กัมพูชา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 223 ราย **เวียดนาม** จำนวนผู้ติดเชื้อ รายใหม่ อาจกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ หลังจากสิ้นสุดเทศกาลเต็ด **เยอรมนี** รมว.สธ.เตือนไม่ให้ผ่อนคลายข้อจำกัด ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เร็วเกินไป **ออสเตรเลีย** พัฒนาวัคซีนโควิดแบบสเปิร์ยฉีดจมูกชนิด mRNA

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ข่าวสด, ผจก., ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, workpointtoday, mcot, one31)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผยยอดการติดเชื้อโควิดในไทยเพิ่มสูง 1.3 หมื่นราย และผลตรวจ ATK เข้าข่ายติดเชื้ออีก 5.9 พันราย สาเหตุหลักจากการผ่อนคลายกิจกรรมร้านค้าและกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น คาดว่าใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าจะมีผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ปลาย ก.พ.-ต้น มี.ค. การแพร่ระบาดจะเข้าสู่จุดสูงสุด อาจ ติดถึง 3 หมื่นราย/วันกรณีไม่มีมาตรการเพิ่มขึ้น ส่วนจะสูงอยู่นานเท่าไร ขึ้นอยู่กับการใช้มาตรการควบคุมโรค หากจำนวนการ ติดเชื้อในจุดสูงสุดมีจำนวนมาก อาจไม่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในปี

- นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สพคม. แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 พื้นที่ กทม. ว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 2,757 ราย กระจายตัวทั่วทุกเขตใน กทม. ติดเชื้อในทุกกลุ่มอายุแต่เริ่มพบมากในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ปัจจัยเสี่ยง คือ การสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน การเข้าไปในพื้นที่แออัด ใช้บริการสถานที่ระบายอากาศไม่ดี รวมถึงพบการกระจายในครอบครัวง่ายขึ้น สัปดาห์ที่ผ่านมา กทม. พบผู้ป่วยประมาณ 1,800-2,000 ราย/วัน แนวโน้มจะพบผู้ป่วยสูงขึ้นแต่ไม่มาก และน่าจะเริ่มทรงตัว ขอย้ำให้ยังคงเข้มมาตรการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คัดกรอง ATK ก่อนปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

- ดร.สันต์ ศรีธรรมธำรง ม.นิดา โปสต์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้กลับมาเป็นขาขึ้นที่มั่นคงและรุนแรงทั่วประเทศ โดยมีศูนย์กลางคือ กทม.-ปริมณฑล เรียกว่า Moonshot เศรษฐกิจเตรียมตัวเจ๊ง สงกรานต์ปีนี้กร่อยแน่นอน บริษัทประกันภัย เตรียมทำใจไว้เลย อาจจะมีเจ็ทลอยตามโตเกียวและสิงคโปร์หลังจากอันมานาน คาดการณ์ขาขึ้นครั้งนี้จะนาน ตัวเลข ผู้เสียชีวิตมีโอกาสกลับมาให้เห็นวันละเป็นร้อยอีกครั้ง ผู้ติดเชื้อมีโอกาสถึง 5 หมื่นคน/วัน เกินความสามารถระบบสาธารณสุขที่ เตรียมไว้ โดยได้แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., TNN, thebangkokinsight)

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โปสต์แนะนำให้ประเทศไทยศึกษาแนวทางการเปิดประเทศจากออสเตรเลีย เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ไม่ช้าก็เร็วคนไทยเกือบทุกคนจะได้รับเชื้อ ควรผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะนักเดินทางจากตปท.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

- ประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา กล่าวว่า รัฐบาลเดินมาถูกทางในการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมในการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โโพสต์ว่าโรคระบาดที่ผ่านมามีเกิดจากการเพาะบ่มและวิวัฒนาการของเชื้อโรคจากสัตว์ป่าสู่คน มีการพบโควิดตั้งแต่ เม.ย.63 เชื้อย้อนกลับจากคนไปสู่สัตว์ (reverse zoonosis) ได้แก่ เสือ แมว มิงค์ และกลับมาติดคน กระทั่งโอมิครอนที่น่าจะเกิดจากโควิดอื่นจากคนเข้าไปในหมู และวิวัฒนาการโดยตรงจนเกิดโอมิครอนระบาดทั่วโลก ปัจจุบันในสหรัฐฯ ย้อนกลับจากคนไปติดในกวางและแพร์ในกวางกันเอง หากผลต่อเนื่องรุนแรง มีการหลบหลีกภูมิคุ้มกัน (immune escape) พร้อมก่อโรครุนแรงขึ้น การเฝ้าระวังที่ดีที่สุด คือตอบปัญหาให้ได้ว่ามนุษย์ติดเชื้ออะไร เป็นเชื้อใหม่หรือไม่ และเริ่มควบคุมทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ระบุการทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องโรคประจำถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ การดูแลเฉพาะตัวเลขติดเชื้อรายใหม่ ทำให้เกิดความกลัว ตื่นตระหนก ขณะนี้โควิดเลยจุดรุนแรงจากตอนที่เกิดเชื้อเดลตาแล้ว เมื่อมาเจอสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดเร็ว ทำให้เกิดผู้ติดเชื้อใหม่ แต่ความรุนแรงไม่เพิ่ม จึงต้องมาดูเรื่องจำนวนผู้ป่วยหนัก ปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตมากกว่า พร้อมกับสื่อสารให้คนไปรับวัคซีนมากขึ้นเพื่อลดความรุนแรงของโรค สร้างภูมิคุ้มกันติดแล้วไม่เสียชีวิต สุดท้ายเชื่อจะสงบลงโดยปริยาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล โโพสต์ว่ายอดผู้ติดเชื้อพุ่งแตะเกือบ 2 หมื่น เฉพาะใน 4 จว. (กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) คิดเป็น 36% ของทั้งประเทศ เริ่มมีการส่งสัญญาณจาก รพ.ใหญ่ใน กทม.ว่ามีผู้ป่วยโควิดรับไว้ใน รพ. เพิ่มมากขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์นี้ จนศักยภาพขั้นต้นในการรองรับเริ่มจะหมดแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่รับไว้ในรพ. อาการที่รุนแรงไม่ได้เกิดจากโควิดโดยตรง แต่เป็นผลจากโรคเรื้อรังเดิมที่เปราะบางอยู่ก่อน มักเป็นในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือยังไม่ได้รับ ทั้งนี้หากดูจากแนวโน้มการครองเตียง น่าจะยังไม่ใช้เวลาให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น

2. มาตรการป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, บางกอกโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ช่อง 7,9, NBT, mcot, INN, TNN, infoquest, changmainews, thailandplus)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2565 ตรวจพบการติดเชื้อในตลาดกระจายกว่า 20 จว. สาเหตุจาก 1.ชนบท/ เศรษฐกิจ 2.ผักผลไม้ 3.เนื้อสัตว์ 4.ถุงพลาสติก 5.การไม่เว้นระยะห่างภายในตลาด 1-2 เมตร สำหรับผลการประเมินมาตรการ COVID Free Setting ในตลาด ที่ดำเนินการได้ดี ได้แก่ การทำความสะอาดประจำวัน การจัดให้มีการระบายอากาศการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด การกำหนดจุดเข้า-ออก คัดกรอง และมีทะเบียนแผงค้า/ ผู้ขายที่มาจำหน่ายสินค้า ขณะที่ยังไม่เคร่งครัด การคัดกรองด้วยแอป.ไทยเซฟไทย, การติดตามไหมไลน์ของผู้ขายในตลาด การจำกัดจำนวนคน 1 คน/ 4 ตร.ม. หรือเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลดการสัมผัส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, บางกอกโพสต์, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, ผจก., แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, ช่อง 3,5,7,9, NBT, js100, mcot, amarintv, TNN, workpointtoday, sanook, nationtv)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนระมัดระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในวันวาเลนไทน์ หากเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ควรคัดกรองความเสี่ยงด้วยไทยเซฟไทย และหากจะมีเพศสัมพันธ์ขอให้ป้องกันอย่างปลอดภัย ควรตรวจ ATK ก่อนจะหันหน้าเข้าหากัน พร้อมแนะผู้ควรไปรับวัคซีนตามเกณฑ์หรือเข็มกระตุ้น สำหรับวันมาฆบูชา ปฏิบัติตามมาตรการ UP และมาตรการที่แต่ละศาสนสถานกำหนด

3. ฉีดวัคซีนในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, โโพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, สำนักข่าวอิศรา, กท.ธุรกิจ, ช่อง 9, mcot, INN, thaipbs, thebangkokinsight, bluechipthai, infoquest, thailandplus

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้ปกครองหลังพาเด็กไปรับวัคซีนไฟเซอร์ ต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ในสถานที่ฉีดด้วยเสมอ หลังฉีดวัคซีน 1 สัปดาห์ ควรดูแลไม่ให้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก เป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน หากเกิดอาการรุนแรงหลังรับวัคซีนควรพบแพทย์ทันที หรือโทร. 1669 โดยแต่ละพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยรักษาและติดตามผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย ตามนโยบายการฉีดวัคซีนให้เด็กถ้วนหน้าให้ดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. เผย ได้ย้ายไปยัง สธ.ว่าให้มีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงตัววัคซีนแต่ละสูตร ถึงผลข้างเคียง ข้อดีข้อเสีย และการสร้างระดับภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ อย.ได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยาของวัคซีนชนิดนี้ในเด็กที่นำเข้าไปโดย อย. และวัคซีนซิโนฟาร์มที่นำเข้าไปโดย บ.ไบโอจีนีเทค จก. ดังนั้น สธ.จะต้องเร่งทำความเข้าใจให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

4. เตือนภัยการใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นร่างกาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ช่อง 9, mcot, INN

- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เตือนกรณีข่าวผู้บริโภคนำแอลกอฮอล์มาฉีดพ่นตามร่างกายแล้วจุกยาเกินยุง ทำให้เกิดไฟลุกท่วมทั่วร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้บริโภคห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสูชอนามัยสำหรับมือ/แอลกอฮอล์สเปรย์มาฉีดพ่นบนร่างกายเด็ดขาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ชนิดเจล/สเปรย์ทุกชนิด มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูง (70% โดยปริมาตร) ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง หากเข้าใกล้เปลวไฟหรือประกายไฟจะเกิดไฟลุกไหม้ตามร่างกายได้

5. ผลสำรวจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, acnews

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพ ประเด็นการรับรู้ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) กรณีขนส่งสาธารณะ พบปชช.ร้อยละ 77.8 ไม่รู้ว่าผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น ATK ทุก 7 วัน ร้อยละ 61.5 ไม่รู้ว่ารถโดยสารระยะไกลควรแวะพักระหว่างทางทุก 2-3 ชม. และร้อยละ 42.8 ไม่รู้ว่าขนส่งสาธารณะต้องงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง สำหรับกรณีการใช้บริการร้านอาหาร พบปชช.ร้อยละ 72 ไม่รู้ว่าต้องจัดโต๊ะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ร้อยละ 69.8 ไม่รู้ว่าต้องจำกัดระยะเวลารับประทานอาหารไม่เกิน 1 ชม. และร้อยละ 42.5 ไม่รู้ว่าต้องงดกิจกรรมรวมกลุ่มเต้นรำ จึงต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการ UP อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, ผจก., โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, changmail-mail, pattayamail, 77kaoded, sondhitalk, businessstoday, thebangkokinsight mcot, TNN)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยนาย กท. รับทราบผลโพล DDC Poll ว่า ปชช.ร้อยละ 71.4 เชื่อมั่นในมาตรการ UP สะท้อนให้เห็นภาพของความเชื่อมั่นของปชช.ที่มีต่อมาตรการและระบบสาธารณสุขของไทย รับมือสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี พร้อมขอบคุณปชช.ทุกฝ่ายที่ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนความทุ่มเทของแพทย์และบุคลากรทางแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักตลอดมา

6. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)

- **ชัยภูมิ** พบผู้ป่วยติดเชื้อกว่า 200 ราย เร่งตรวจหาเชื้อเข้มทุกพื้นที่ เสี่ยงระบาดหนักในกลุ่มคลัสเตอร์ย่านร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิง สถานศึกษา เด็กกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไปป่วยเพิ่ม สำนักงานในหน่วยงานราชการที่มีปชช.มาติดต่อราชการ **ลำปาง** ผู้ป่วยรายใหม่ 3 คลัสเตอร์ กว่า 100 ราย **มหาสารคาม** ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม เฝ้าระวัง 112 คลัสเตอร์ **นครราชสีมา** พบผู้ป่วยรายใหม่ 257 ราย เฝ้าระวัง 15 คลัสเตอร์ระบาดในตลาดสด งานหมอลำซิ่ง สนามชนไก่ สถานศึกษา และชุมชน **ประจวบคีรีขันธ์** อ.กุยบุรี พบผู้ป่วยเกือบ 100 ราย **เลย** พบผู้ป่วยเพิ่ม 70 ราย **สมุทรสาคร** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 366 ราย **เชียงใหม่** ผู้ว่าฯ ประกาศปิดสถานที่ใน อ.เชียงดาว อ.หางดง และ อ.แม่ออน **ขอนแก่น** วัดหนองแวงพระอารามหลวง นำป้ายปิดไม่ให้ปชช.เข้าไปภายในพระบรมธาตุ 9 ชั้น และกุฏิของพระสงฆ์และเณร ถึง 13 ก.พ.65 หลังพระสงฆ์และเณรติดโควิด

7. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายจรัญ ประยูรา วัย 35 ปี ชาว จ.ปทุมธานี ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 2 มีอาการปวดแขนและปวดเมื่อยหลังฉีด และเสียชีวิต

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นาย กท. ห่วงใยต่อสุขภาพจิตของปชช. สั่งการส่วนราชการหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาให้คำปรึกษาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ขอให้ปชช.ทุกคนดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง คนรอบข้าง และครอบครัว เปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน สร้างสังคมแห่งความเห็นอกเห็นใจ ร่วมมือฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักฯ เผย ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 วงเงิน 3,150 ล้านบาท นำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. จำนวน 1,039,729 คน และออสส. 10,577 คน เดือนละ 500 บาท/คน ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

- บ.เซนตีมัด จก. (มหาชน) หรือ SMD ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจ และช่วยชีวิต อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิด 19 แบบเร่งด่วน หรือ ATK แบบอัตโนมัติ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
(Vending Machine) ภายใน รพ.รัฐ ในราคา 50 บาท/ชิ้น จำนวน 50 ตู้ภายในเดือน มี.ค.65 ภายในตู้จำหน่าย ATK อัตโนมัติ สามารถจำหน่ายได้ 600 ชิ้น/ตู้/วัน หรือต่อการเติมสินค้า 1 ครั้ง	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>นโยบายกัญชาเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน ผู้จัดการรายวัน 360 ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ. ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เดินหน้าศึกษาวิจัยพืชกัญชา และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ จะร่วมกันขับเคลื่อนศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและพืชสมุนไพร ร่วมกันผลิตกัญชาทางการแพทย์ โดยจะรับมอบผลผลิตกัญชาจากแม่โจ้ เพื่อผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ รวมทั้งร่วมกันบริการทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ซึ่งแม่โจ้จะมีการเปิดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรับใช้สังคม ประเทศชาติ ดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เพื่อแบ่งเบาภาระระบบสาธารณสุขของประเทศ และสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน โดยความร่วมมือครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี 2565-2570</p>	-
<p>ใบกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระท่อมเป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน โดยใช้ใบสดหรือใบแห้ง นำมาเคี้ยว สูบ หรือชงเป็นน้ำชา เพื่อให้มีแรงทำงานได้นานขึ้น รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ไม่อยากอาหาร ทนแดดมากขึ้น แต่จะเกิดอาการหนาวสั่นเวลาครีမ်ฟ้าครีမ်ฝน ในคนที่รับประทานใบกระท่อมเป็นครั้งแรก อาจจะมีอาการมึนงง คอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน หากใช้ในปริมาณมากอาจจะทำให้เกิดอาการเมา เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อทรงตัว ระบบประสาทรับสัมผัสตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ลดลง เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อควรระมัดระวังทางกฎหมายที่ควรคำนึงถึง โดยเฉพาะการนำไปใช้ผสมกับสิ่งเสพติดอื่น เช่น สีสุนัข ร้อย การขายน้ำดื่มกระท่อม รวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของใบกระท่อมแก่สตรีมีครรภ์และผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะมีความผิดตามกฎหมาย</p>	-
<p>การปรับเกณฑ์รักษาตัวอ็อกเสบซี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายฯ ได้ยื่นหนังสือขอเรียกร้องต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ขอให้ผู้ติดเชื้อไวรัสตัวอ็อกเสบซีเข้ารับการรักษาที่ได้มาตรฐาน โดยมี นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และ พญ.ปฐมพร ศิริประภา ที่ปรึกษา สธ. เป็นผู้รับเรื่อง โดยได้ยื่นข้อเสนอให้แก่แนวทางกักการใส่ยาโซฟอสเวียร์+เวลปาทาสเวียร์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสตัวอ็อกเสบซี ลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้รพ.ชุมชน ส่งจ่ายยานี้ให้กับผู้ป่วยได้ และอนุญาตให้แพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมทำการรักษาผู้ป่วยได้ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา รวมถึงปรับเกณฑ์การรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้เร็วและครอบคลุม ควรส่งเสริมให้บริษัทยาสามัญอื่นๆ ขึ้นทะเบียนยาโซฟอสเวียร์+เวลปาทาสเวียร์ ให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันมีมากขึ้นทะเบียนยาเพียงบริษัทเดียวในไทยจึงทำให้ยามีราคาแพง</p>	-
<p>การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ สาระสำคัญ คือ เห็นชอบต่อความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ ปี 2566-2570 เพื่อผลักดันยานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง และขยายฐานการตลาดส่งออก โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการผลิตยาจาก 1 แสนล้านบาท และขยายตลาดส่งออกให้ได้ 1.3 หมื่นล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการฯ ได้แก่ การเพิ่มยาสมุนไพร 14 รายการและยาจำเป็น ผ่านกลไกบัญชียาหลักแห่งชาติ คาดการณ์ว่ารัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 1,500 ล้านบาท ในปี 2565 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็น และใช้ยาสมเหตุสมผล ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงด้านยาอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>การดูแลแผลไฟไหม้เบื้องต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข่าวกรณีที่มีหญิงถูกไฟลวกไหม้ทั่วตัว หลังจากใช้สเปย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามตัว การใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นตามเสื้อผ้า สิ่งของ หรือฉีดบริเวณผิวหนัง ต้องมีความระมัดระวังในการใช้เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นวัตถุไวไฟ ถ้ายังไม่แห้งหรือระเหยจะทำให้สามารถติดไฟได้ง่าย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก คือ 1. ออกจากแหล่งความร้อนโดยเร็วที่สุด รวมถึงกำจัดแหล่งความร้อนที่จะทำให้บาดแผลลุกลามมาก 2. ล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดที่อุณหภูมิปกติเพื่อลดความร้อนและทำให้แผลเย็นลง 3. กรณีมีบาดแผลถลอกมีตุ่มน้ำใสของผิวหนังเปลี่ยนแปลง มีบาดแผลลึกหรือไหม้เป็นบริเวณกว้างสามารถปิดแผลด้วยผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดและให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน 4. ไม่ควรทาหรือใช้สารอื่น ๆ ทาลงบนบาดแผล เช่น ยาสีฟัน เนื่องจากอาจเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อที่บาดแผลได้</p>	
<p>กรมควบคุมโรค เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>- นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามมติของสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อทบทวนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในประเทศไทย และหาแนวทางการพัฒนาสู่เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามข้อเสนอของมติสหประชาชาติ รวมถึงพิจารณาหลักการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนางานป้องกันการจมน้ำ</p>	-
<p>เปิดตัวไลน์ “Teen Club สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว Line Official Teen Club คลับวัยทีน ที่เดียวจบครบทุกเรื่อง ขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น หวังเป็นคลังข้อมูลสำหรับวัยรุ่นใช้ปรึกษาปัญหาหรือรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์</p>	-
<p>ร้องตำแหน่งนักสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ส่งหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เนื่องจากผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ขาดขวัญกำลังใจ รู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้เสียสิทธิ์ที่จะได้เงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ แม้ว่าสภาการสาธารณสุขชุมชนและผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะเรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขปัญหานี้มาตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ</p>	-
<p>ความหวังหยุดท้องไม่พร้อม สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านอุ้งยางอนามัยฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2573 กำหนดเป้าหมายให้การใช้อุ้งยางอนามัยเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเมะเร็งที่เชื้อแพร่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ไปจนถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ สปสช. ได้เดินตามยุทธศาสตร์ฯ แจกยาเม็ดคุมกำเนิดและอุ้งยางอนามัยแก่คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกเพศทุกสีทุกพื้นที่ผ่านแอปพลิเคชันเป่าดัง โดยเข้าไปเมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับ จองสิทธิ และไปรับภายในวันที่จองสิทธิ กรณีไม่มีสมาร์ตโฟน ให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาคุมกำเนิดกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถขอรับบริการยาคุมครั้งละ 1-3 แผง ปิละไม่เกิน 13 แผง ส่วนการแจกอุ้งยางอนามัย จะเริ่มให้บริการในช่วงเดือนเมษายน 2565</p>	-
<p>ลูกสาวหัวใจพอป่วยนอนรพ.พบเงินหาย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- วันที่ 9 ก.พ. 2565 สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี น.ส.แนน อายุ 35 ปี เข้าแจ้งความกับตำรวจระบุง พ่อเข้ารักษาตัวที่รพ.แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นอนรักษาตัวอยู่ห้องไอซียูก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา แต่ปรากฏว่าบัตรเอทีเอ็มในกระเป๋าหายไปกับพร้อมธนบัตรเก่าสะสม โดยบัตรเอทีเอ็มถูกกดเงิน 4,500 บาท เบื้องต้นรับแจ้งความไว้พร้อมประสานธนาคารขอตรวจสอบวงจรถัดวันและเวลาที่มีการถอนเงินออกไปจากบัญชีผู้ตาย เพื่อจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- กรณีการแชร์วิธีการรักษาโควิด-19 ด้วยสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน กระชาย พริกไทย และทับทิม นั้น ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผลของสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด (ขมิ้นชัน กระชาย พริกไทย ทับทิม) ว่า สามารถรักษาโควิด-19 ได้</p>	-